



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน  
จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ 2559

-----

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงิน ทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ วิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนการวิจัย หลักเกณฑ์การดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์แล้วนั้น เพื่อให้ การจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนเป็นไปตามระเบียบและประกาศดังกล่าว คณะบดีโดยมติคณะกรรมการบริหารคณะ วิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2559 ดังต่อไปนี้

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันของคณะวิทยาศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีการคิดวิเคราะห์หรือสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าตามสายงาน

#### หลักเกณฑ์การให้ทุน

##### 1. โครงการวิจัยที่ขอรับทุน

เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และเป็นโครงการวิจัย พัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบัน

##### 2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นผู้เสนอขอรับทุน และเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร และต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ทุก ประเภททุน (ยกเว้น ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) ในกรณีที่เคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ วิทยาศาสตร์ประเภทใดก็ตาม การเริ่มต้นสัญญาโครงการวิจัยใหม่จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจาก วันเริ่มต้นสัญญาโครงการวิจัยเรื่องก่อนหน้า

### 3. จำนวนทุนและวงเงินทุนวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 ทุน วงเงินทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี สำหรับการตั้งงบประมาณและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ และมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

การจ่ายเงินทุนจากกองทุนแก่หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ประกอบด้วย

งวดที่ 1 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และค่าตอบแทนซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้

- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1 ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 6 เดือน
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 30,000 บาท กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 1 ไม่เกิน 1 ใน 2 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด

งวดที่ 2 จ่ายเมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือนแล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และค่าตอบแทนซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้

- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2 ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 3 เดือน
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 30,000 บาท กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 2 ไม่เกิน 1 ใน 4 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด

งวดที่ 3 จ่ายเมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ดำเนินงานครบถ้วนตามวิธีการประเมินผลและตรวจรับผลสำเร็จของงานวิจัย และคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์เห็นชอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และค่าตอบแทนซึ่งจะได้รับตามวงเงินทุนที่ได้รับอนุมัติดังนี้

- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุน 30,000 บาท กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3 ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 3 เดือน
- ในกรณีที่ได้รับอนุมัติวงเงินทุนสนับสนุนไม่ถึง 30,000 บาท กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนงวดที่ 3 ไม่เกิน 1 ใน 4 ของวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด

ทั้งนี้ ไม่สนับสนุนการตั้งงบประมาณในหมวดค่าสาธารณูปโภค และค่าครุภัณฑ์

### 4. ระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 1 ปี หรือในกรณีที่ เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ต้องเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนปีต่อปี โดยการพิจารณาจัดสรรทุนในปีแรกจะไม่ผูกพันกับการให้ทุนในปีต่อไป

## 5. การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหรือแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลจากการวิจัย

## 6. การติดตามและประเมินผลโครงการ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยในเดือนที่ 6 นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยรอบ 6 เดือน จำนวน 2 ชุด พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายของเงินงวดก่อน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 4 ชุด บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลรายงานการวิจัย จำนวน 1 แผ่น รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน พร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินรอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 1 ชุด

และหลังจากส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน กำหนดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายในคณะฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่คณะฯ แต่งตั้งเข้าร่วมฟังสัมมนาและพิจารณารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และเลขานุการ ในอัตรา 150 บาท ต่อคน ต่อครั้ง และหลังจากส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ไม่เกิน 3 เดือน หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องเขียนบทความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งเป็นบทความที่สังเคราะห์จากรายงานการวิจัยในลักษณะให้ความรู้แก่สังคม จัดส่งให้คณะฯ เพื่อนำมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์หรือจัดทำรูปเล่มประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อหัวหน้าโครงการ หรือผู้ได้รับทุน ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์แล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดโครงการ

## 7. กำหนดเวลาเสนอโครงการและประกาศทุน

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ขอรับทุนส่งข้อเสนอโครงการมายังงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ และเมื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาข้อเสนอโครงการแล้ว จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.สีบสกุล อยู่ยั้งยง)  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์